



คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ที่ ๖๑ /๒๕๕๗

เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ

ด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ลงนามความตกลง
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการเมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการของสาธารณรัฐทาจิกิสถานที่มี
อายุใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องรับการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า ออกจาก แวะผ่าน และพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบ (๙๐) วัน นับจากวันที่เดินทางเข้า โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านั้น
จะต้องไม่ทำงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือกิจการส่วนบุคคลอย่างอื่นในดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

๒. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทยที่มีอายุ
ใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องรับการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า ออกจาก แวะผ่าน และพำนักอยู่ใน
สาธารณรัฐทาจิกิสถานเป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบ (๙๐) วัน นับจากวันที่เดินทางเข้า โดยมีเงื่อนไข
ว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่ทำงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือกิจการส่วนบุคคล
อย่างอื่นในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

๓. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของสาธารณรัฐทาจิกิสถานที่มี
อายุใช้งานได้ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูตหรือในสถานทำการกงสุลของ
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน หรือเป็นผู้แทนของสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำองค์การระหว่างประเทศ
ในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือ
เดินทางราชการที่มีอายุใช้งานได้ของสาธารณรัฐทาจิกิสถานเดินทางเข้า พำนัก และเดินทางออกจาก
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบ (๙๐) วัน ระยะเวลา
พำนักเช่นว่านั้นจะได้รับการขยายออกไปจนถึงสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวตามคำขอ
ของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถานหรือสถานเอกอัครราชทูตทาจิกิสถานซึ่งมีเขต
อาณาดูแลประเทศไทย

๔. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทยที่มีอายุใช้งานได้ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูตหรือในสถานทำการกงสุลของราชอาณาจักรไทยหรือเป็นผู้แทนของราชอาณาจักรไทยในองค์การระหว่างประเทศในสาธารณรัฐทาจิกิสถาน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการที่มีอายุใช้งานได้ของราชอาณาจักรไทยอาจจะเดินทางเข้า ผ่านัก และเดินทางออกจากสาธารณรัฐทาจิกิสถาน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบ (๙๐) วัน ระยะเวลาพำนักเช่นว่านั้นจะได้รับการขยายออกไปจนถึงสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ตามคำขอของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งมีเขตอาณาดูแลสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

๕. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราภายใต้บทบัญญัติของข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ อาจเดินทางเข้า เดินทางผ่าน หรือเดินทางออกจากดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ณ ด่านใด ๆ ซึ่งเปิดสำหรับการสัญจรของผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ หากบุคคลเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐคู่ภาคีเกี่ยวกับการเดินทางเข้า การเดินทาง และการพำนักของชาวต่างชาติ

ฉะนั้น จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองถือปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของสาธารณรัฐทาจิกิสถานเดินทางเข้า ผ่าน พำนัก และออกไปนอกราชอาณาจักร ตามนัยความตกลงดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตำรวจโท

(ภาณุ เกิดลาภผล)

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง